

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 22

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2491—23 มีนาคม 2492

แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2491

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล

ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2491 และประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2491 นั้น ข้าพเจ้าขอแถลงนโยบายเพื่อรัฐสภาจะได้พิจารณาให้ความไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 77 ดังต่อไปนี้

ในขั้นต้นรัฐบาลขอเน้นให้แน่วแน่ชัดถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะตั้ง-รักษาระบอบประชาธิปไตย เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของปวงชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะพยายามหาทางให้ระบอบประชาธิปไตยมีรากฐานมั่นคงและดำเนินไปด้วยดียิ่งขึ้น เช่นจะเสนอกฎหมายตราระเบียบวิธีการเลือกตั้งให้มีการประกันในความรู้สึกและยุติธรรม อนึ่ง เนื่องจากเจตจำนงอันรัฐบาลจะปรับปรุงสนับสนุนการเทศบาล และสภาจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์การระบอบประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งด้วย

รัฐบาลนี้จะทอดทุนเคาระพัสการองค์พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และจะรักษาราชบัลลังก์ให้มั่นคงอยู่ชั่ววันรันคร ทั้งจะทอดทุนเกียรติพระราชวงศ์ที่ดำเนินเจริญรอยราชจริยาวัตร

รัฐบาลนี้จะเชิดชูทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและให้ความช่วยเหลือแก่ศาสนาอื่น จะอาศัยทางศาสนาช่วยการศึกษาและอบรมประชาชนให้มีศีลธรรมอันดีงามยิ่งขึ้น

รัฐบาลจะบำรุงกองทัพ ให้สมควรแก่ฐานะและความจำเป็นของบ้านเมือง

รัฐบาลสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการศึกษาของประชาชน จะพยายามให้พลเมืองได้รับการศึกษาโดยทั่วหน้ากัน ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนต่างๆของรัฐบาลและประชาบาลเพิ่มขึ้น ทั้งปรับปรุงสมรรถภาพและเงินเดือนครู ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้เพิ่มพูนขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ

รัฐบาลจะตั้งรักษาพันธไมตรีกับนานาชาติโดยบริสุทธิ์ใจ จะปฏิบัติพันธกรณีที่มีกับประเทศทั้งหลาย และจะร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในกิจการที่เป็นไปเพื่อสันติภาพและยุติธรรม ส่วนที่เกี่ยวกับชนต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยนั้น ก็จะพยายามหาทางให้ได้ร่วมมือร่วมใจกับชนชาวไทยประกอบกิจที่เป็นคุณประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายให้ชาวไทยกับต่างชาติได้อยู่ด้วยกันโดยความสงบสุข

ภาระอันสำคัญที่สุด ซึ่งรัฐบาลนี้ถือเป็นงานรีบเร่งที่จะต้องทำการแก้ไข คือ การครองชีพของประชาชน

โดยเหตุที่ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นที่อยู่ใน
 อาชีพเช่น เครื่องอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่าง แม้ที่มีอยู่พอใช้ก็มีราคา
 แพง ในลักษณะการเช่นนี้ ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า ความแพงแห่งชีวิต
 มิได้อยู่ที่ราคาของอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาภาวะของเงินตราซึ่งจะต้องรับ
 แก้ไข และในเวลาเดียวกันจำเป็นต้องสร้างรากฐานสังคมและความเป็นอยู่ของ
 พลเมืองไว้ให้แข็งแรงเพื่อที่จะต้านทานความผันผวนของเหตุการณ์ในอนาคต
 ฉะนั้น การแก้ปัญหาเรื่องการครองชีพ รัฐบาลจึงจะดำเนินการในเรื่อง
 เงินตรา เรื่องราคาของ และเรื่องรากฐานสังคม

1. ในเรื่องเงินตรา จะสร้างเสถียรภาพของเงินตราโดยทำงบประมาณ
 ให้ได้ดุลยภาพ และจัดให้เงินตรามีการหมุนเวียนโดยสมส่วน
2. ในเรื่องราคาของ รัฐบาลจะพยายามให้ของถูกลงโดยวิธีเพิ่ม
 ผลผลิต ส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความสะดวกในการขนส่ง และการจำหน่าย
 ปราบปรามการแก่งแย่งกันและป้องกันการค้ากำไรเกินควร
3. ในเรื่องรากฐานสังคม จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ก. จัดให้มีการประกันสังคม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบอาชีพทาง
 รับจ้าง
 - ข. จะจัดตั้งและขยายสหกรณ์รูปต่าง ๆ ให้แพร่หลายโดยเฉพาะ
 อย่างยิ่ง สหกรณ์ประเภทหาทุน สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล สหกรณ์ผู้บริโภค
 และสหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน
 - ค. ส่งเสริมงานอาชีพ โดยถือหลักให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถเป็น
 เจ้าของกิจการร้านค้า หรือโรงงานของตนเอง รัฐบาลจะเคารพกรรมสิทธิ์และ
 เสรีภาพในการประกอบกิจการ

ง. กิจการใดที่เป็นการใหญ่เกินกำลังที่เอกชนจะทำได้ หรือเกี่ยวกับ
 ความปลอดภัยสาธารณะ รัฐบาลจะดำเนินการ โดยให้เอกชนได้มีส่วนหรือปล่อยให้
 เอกชนทำโดยรัฐเข้าเป็นหุ้นส่วนตามสมควร

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในบรรดากิจการบริหารราชการ
 แผ่นดินทั้งหมดซึ่งรัฐบาลก่อน ๆ ได้ปฏิบัติมาด้วยดี รัฐบาลนี้จะดำเนินการ
 ต่อเนื่องเพื่อให้กิจการทุกอย่างดำเนินก้าวหน้าตามสมควรแก่กำลังคนและกำลัง
 เงิน ให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยวิริยะ
 อุตสาหะสุจริตต่อหน้าที่ และให้ได้ผลดีแก่ประเทศชาติมากที่สุดที่จะทำได้
 ซึ่งจะให้ความเอาใจใส่สนับสนุน ให้ข้าราชการประจำมีความมั่นคงในฐานะ
 และช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ ข้าราชการนอกประจำการทั้งทหารและ
 และพลเรือนด้วย

รัฐบาลนี้มีความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติงานของชาติให้สำเร็จ
 สมบูรณ์ตามนโยบายที่แถลงมาข้างต้น แต่ที่จะปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จได้
 ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย รัฐบาลจึงหวังว่าจะได้รับความ
 ร่วมมือของท่านสมาชิกวุฒิสภาตลอดถึงข้าราชการและประชาชน ที่จะช่วยให้
 รัฐบาลสามารถทำงานให้ประเทศชาติผ่านพ้นความยากลำบากในเวลานี้ และ
 เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤติการณ์ที่อาจจะมีขึ้นในวันข้างหน้า